

## **Hoà-Lan: Biểu Tình Chống Ca Nô Đàm Vĩnh Hưng**

**Almere 9/11/2019 (VNNS).** Đáp lời kêu gọi của Ban Chấp Hành Công Đồng Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hoà-Lan, vào chiều ngày 9 tháng 11 năm 2019 đồng hương từ khắp nơi đã không quản ngại đường xa và mưa gió đến tham dự cuộc biểu tình chống ca nô Đàm Vĩnh Hưng trong buổi văn nghệ do bầu show Phúc Đàm tổ chức tại Congres&Party Centre ở thành phố Almere.

Mặc dầu chương trình văn nghệ bắt đầu vào lúc 19g00, thời tiết xấu và lạnh, nhiệt độ xuống chỉ còn 5 độ C, nhưng ngay từ lúc 17g00, ban tổ chức và một số đồng hương đã chuẩn bị chu đáo các biểu ngữ với nội dung phản đối ca nô Đàm Vĩnh Hưng, loa phóng thanh cũng đã được sắp xếp hướng về toà nhà nơi buổi văn nghệ sẽ diễn ra.



Các biểu ngữ với hàng chữ lớn “Đả đảo văn công Việt Công Đàm Vĩnh Hưng”, “Boycot Đàm Vĩnh Hưng”, “Đả đảo ca nô bùng nổ cho cộng sản”,...và những lá cờ ViệtNam, Hoà-Lan lồng lộng bay trong gió đã gây chú ý cho những người qua đường.

Dưới sự điều khiển chương trình của ông tổng thư ký Công Đồng Nguyễn Minh Anh, mọi người cùng nghiêm trang hát quốc ca và tưởng niệm những đồng bào bỏ mình trên đường tìm Tự Do, vượt thoát cái “thiên đường xã hội chủ nghĩa” của cộng sản.

Những tiếng hô lớn “Đàm Vĩnh Hưng go home” với sự hỗ trợ của dàn âm thanh hướng về hội trường càng làm tăng thêm khí thế cuộc biểu tình.

Ông Nguyễn Quang Kế, chủ tịch Công Đồng đã trình bày cùng đồng hương về diễn tiến trước khi Ban Chấp Hành Công Đồng tổ chức biểu tình. Mặc dầu đã có sự phản đối của Công Đồng về buổi văn nghệ có sự tham dự của ca nô Đàm Vĩnh Hưng, nhưng bầu show Phúc Đàm vẫn không thay đổi ý định, do đó BCH Công Đồng đã kêu gọi đồng hương tẩy chay buổi văn nghệ và tổ chức biểu tình để chống lại ca nô Đàm Vĩnh Hưng, một đoàn viên thanh niên ưu tú của đảng cộng sản, đã dùng hình thức văn nghệ để tuyên truyền cho cộng sản.

Một số truyền đơn cũng được phát cho người qua đường để họ hiểu về mục đích của người biểu tình. Một số vị được mời phát biểu như bà Tuyết Lê, các ông Đinh Ngọc Hiền, Nguyễn Đắc Trung, Trần Tiến Xuân cũng đã nói lên lý do phản đối ca nô Đàm Vĩnh Hưng và kèm theo là những phát biểu bằng tiếng Hoà-Lan để người bản xứ có thể hiểu thêm ý nghĩa cuộc biểu tình của người Việt. Xen lẫn các phát biểu là những bài ca đấu tranh được phát bằng loa phóng thanh hoặc do đồng hương đồng ca. Buổi biểu tình kéo dài đến 19g00, giờ chính thức buổi văn nghệ bắt đầu, nhưng chúng tôi nhận thấy số người đến tham dự buổi văn nghệ thật ít, một số xe mang biển số từ Đức có lẽ là thân hữu của nhóm tổ chức.

Buổi biểu tình kết thúc trong không khí tốt đẹp, viên cảnh sát giữ trật tự cuộc biểu tình bày tỏ thiện cảm với những người biểu tình, ông nói: “lần đầu tiên tôi đến giữ trật tự cho một cuộc biểu tình của

người Việt ở thành phố Almere, các bạn đã thực sự tôn trọng luật pháp khi thực thi quyền biểu tình tại đất nước Hoà-Lan”

***Thế Truyền tường thuật***